



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก โทร. โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๔๘๐๖ โทร. ๒๓๓๘

ที่ สลก ๓๐๑ / ๒๕๖๓

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้บริหารกรม

ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประสานราชการ ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
๒. เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๓
๓. เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่องที่น่าสนใจทั่วไป

๑. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ที่ <http://www.thaigov.go.th>

(นางภนิดารัสมิ์ เกษสุขสมวงษ์)

ปร.สก. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ป.สก.

ปฏิบัติราชการแทน ลนก.

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปรับปรุงโครงสร้างของกรมประมงใหม่ ดังนี้

การแบ่งส่วนราชการปัจจุบัน	การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุง	หมายเหตุ
<p>ราชการบริหารส่วนกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเลขาธิการกรม - กองกฎหมาย - กองการเจ้าหน้าที่ - กองคลัง - กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต - กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ - กองตรวจการประมง - กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง - กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง - กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง - กองประมงต่างประเทศ - กองแผนงาน - กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น - กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ - กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 	<p>ราชการบริหารส่วนกลาง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเลขาธิการกรม - กองกฎหมาย - กองบริหารทรัพยากรบุคคล - กองบริหารคลัง - กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต - กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ - กองตรวจการประมง - กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง - กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง - กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง - กองประมงต่างประเทศ - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น - กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ - กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด - กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 	<p>- เปลี่ยนชื่อและปรับปรุงภารกิจในบางหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกันให้อยู่ภายในหน่วยงานเดียวกัน โดยกำหนดภารกิจกองที่มีหน้าที่ในการควบคุมสิ่ง การ แยกจากกองที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติการตรวจตราจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจน ทั้งการตรวจในทะเล การตรวจสอบสัตว์น้ำและเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการปรับบทบาทภารกิจในกองต่าง ๆ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่ได้มีการปฏิบัติจริงด้วย</p>

<ul style="list-style-type: none"> - กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ - กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล - กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด - กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ - กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ - กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร <p style="text-align: center;">ราชการส่วนภูมิภาค</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานประมงจังหวัด - สำนักงานประมงอำเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ - กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล - กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด - กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ - กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ - กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร <p style="text-align: center;">ราชการส่วนภูมิภาค</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานประมงจังหวัด - สำนักงานประมงอำเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 	
--	--	--

๒. เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๓

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

๑. เห็นชอบการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๓ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๒ ภายใต้วงเงินงบประมาณจำนวน ๒,๙๑๐.๓๙ ล้านบาท โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เบิกจ่ายจากสำนักงานงบประมาณ (สงป.) เพื่อดำเนินโครงการฯ ในปีการผลิต ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๖.๖๑ ล้านบาท และเสนอขอของบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๒,๘๐๓.๗๘ ล้านบาท

๒. เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของงบประมาณเพิ่มเติม ๒,๘๐๓.๗๘ ล้านบาท และเบิกเงินชดเชยตามจำนวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราต้นทุนเงิน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑๒ เดือน ธ.ก.ส. บวกร้อยละ ๑ ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวม ๒,๙๘๐.๒๔ ล้านบาท

๓. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๓ ให้ได้ตามเป้าหมายและตามกำหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกร ทั้งในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ (Tier ๑ และ Tier ๒) พร้อมทั้งให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัย และร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมประกันฯ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของการประกันภัย

๔. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และสมาคมประกันฯ ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ ๐๒) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร (แบบ กษ ๐๒ เพื่อการประกันภัย) ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่เป้าหมาย และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น พร้อมทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพื้นที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. มอบหมายให้สมาคมประกันฯ พิจารณากำหนดรูปแบบการประเมินความเสียหายแก่เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแต่มีได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับ ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

๖. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๓ รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต ๒๕๖๓ ได้ทันที ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๓ และดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๓ ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สาระสำคัญของเรื่อง

กค. รายงานว่า

๑. การดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๒ ประสบความสำเร็จอย่างสูงเมื่อเทียบกับปีการผลิต ๒๕๖๐ และปีการผลิต ๒๕๖๑ โดย ณ วันสิ้นสุดการจำหน่ายกรมธรรม์ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒) มีจำนวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัยในการรับประกันภัยพื้นฐานในส่วนที่ ๑ (Tier ๑) ๒.๐๑ ล้านราย จำนวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ ๒๘.๐๑ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๓ ของจำนวนพื้นที่เป้าหมายสูงสุด ๓๐ ล้านไร่ และคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๔ ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั้งประเทศ นอกจากนี้มีเกษตรกรเอาประกันภัยเพิ่มเติมในส่วนที่ ๒ (Tier ๒) ซึ่งเป็น การประกันภัยภาคสมัครใจ จำนวน ๒.๔๓ ล้านไร่ เบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งส่วนที่ ๑ (Tier ๑) และส่วนที่ ๒ (Tier ๒) คิดเป็นจำนวน ๒,๕๙๓.๑๔ ล้านบาท

๒. เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างสอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีของเกษตรกรซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป และเพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึง รวมทั้งได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการปลูกข้าวนาปีทั้งฤดูการผลิตเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งความเสียหายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องกับจำนวนเงินทุนของเกษตรกรที่มีไม่เพียงพอสำหรับใช้เพาะปลูกในปีการผลิตถัดไป กค. จึงได้ดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๓ ดังนี้

๒.๑ กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กษ. สำนักงาน คปภ. ธ.ก.ส. และสมาคมประกันฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการฯ ดังนี้ (๑) กำหนดหลักการให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไปได้รับความคุ้มครองจากระบบการประกันภัยตามกฎของจำนวนมาก (Law of Large Numbers) (การใช้ข้อมูลจากสถิติในอดีตเพื่อคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต) เช่นเดียวกับการดำเนินโครงการฯ ในปีการผลิตที่ผ่านมา ๑ มา (๒) ปรับปรุงอัตราค่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐานในส่วนที่ ๑ (Tier ๑) ให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลสถิติอัตราส่วนความเสียหาย (Damage Ratio) ของพื้นที่

เพาะปลูกข้าวนาปีทั้งประเทศ และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)^๑ ของการรับประกันภัย โดยแบ่งอัตราเบี้ยประกันภัยในส่วนที่ ๑ (Tier ๑) เป็น ๔ อัตรา ได้แก่ เบี้ยประกันภัยสำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีของ ธ.ก.ส. กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยอัตราเดียวทั่วประเทศ และเบี้ยประกันภัยสำหรับเกษตรกรทั่วไปจำนวน ๓ อัตรา แตกต่างกันตามระดับพื้นที่ความเสี่ยงภัยในระดับอำเภอ (๓) เพิ่มเป้าหมายสำหรับการเอาประกันภัยพื้นฐานในส่วนที่ ๑ (Tier ๑) ให้ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกข้าวนาปีที่มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติต่ำ (พื้นที่ในอำเภอที่มีอัตราส่วนความเสียหายเฉลี่ยย้อนหลัง ๙ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๒ ไม่เกินร้อยละ ๔) จำนวน ๕๙๔ อำเภอ คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูก ๑๕.๗ ล้านไร่ (๔) คงรูปแบบการรับประกันภัยเพิ่มเติมในส่วนที่ ๒ (Tier ๒) ซึ่งเป็นการรับประกันภัยภาคสมัครใจ เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีส่วนร่วมในการรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยโดยสามารถขอเอาประกันภัยเพื่อรับความคุ้มครองเพิ่มเติมจากส่วนที่ภาครัฐให้การอุดหนุนอัตราค่าเบี้ยประกันภัย

๒.๒ กค. ได้นำโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๓ เสนอ นบข. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๓ โดยสามารถสรุปรายละเอียดของโครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๓ ได้ ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด		
๑. วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการรับประกันภัยและเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรองรับต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวให้กับเกษตรกรเมื่อประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ 		
๒. พื้นที่รับประกันภัย (รวม Tier ๑ และ Tier ๒ ไม่เกิน ๔๕.๗ ล้านไร่) และอัตราค่าเบี้ยประกันภัย	การรับประกันภัย	พื้นที่รับประกันภัย	อัตราค่าเบี้ยประกันภัย
	การรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier ๑)	พื้นที่รวมไม่เกิน ๔๕.๗ ล้านไร่ โดยกำหนดค่าเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงจริงของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) แบ่งเป็น	
		(๑) พื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๓ (เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.) ไม่เกิน ๒๘ ล้านไร่	๙๗ บาทต่อไร่ เท่ากันทุกพื้นที่ (ความเสี่ยงต่ำปานกลาง และสูง) (ประกันภัยกลุ่ม)
(๒) พื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๓ (เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไป) ซึ่งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกที่มีความเสี่ยงภัยต่ำ ไม่เกิน ๑๕.๗ ล้านไร่	๕๘ บาทต่อไร่ (ประกันภัยรายบุคคล)		

		<p>(๓) พื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ <u>สินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี</u> ปีการผลิต ๒๕๖๓ (เกษตรกร ลูกค้า ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไป) ซึ่งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกที่มีความ เสี่ยงภัยปานกลางและสูง ไม่เกิน ๑ ล้านไร่</p>	<p>- พื้นที่เสี่ยงภัย ปานกลาง ๒๑๐ บาทต่อไร่ - พื้นที่เสี่ยงภัยสูง ๒๓๐ บาทต่อไร่ (ประกันภัยรายบุคคล)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • รัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยข้างต้นทุกรายในอัตรา ๕๘ บาทต่อไร่ จำนวนรวม ๔๔.๗ ล้านไร่ รวมทั้งให้การอุดหนุนในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ทั้งหมด (ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่ากับร้อยละ ๗ ของเบี้ยประกันภัย และค่าอากรแสตมป์เท่ากับ ๑ บาท ของค่าเบี้ยประกันภัยทุก ๒๕๐ บาท) • ธ.ก.ส. จะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลืออีก ๓๙ บาทต่อไร่ เฉพาะกลุ่มที่ (๑) จำนวน ๒๘ ล้านไร่ 			
<p>การรับประกันภัย ร่วมจ่ายโดยสมัครใจ (Tier ๒)</p>		<p>พื้นที่ไม่เกิน ๑ ล้านไร่ โดยกำหนดค่าเบี้ยประกันภัยตาม ความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ซึ่งจ่ายเพิ่มจาก Tier ๑ (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) แบ่งเป็น</p>	<p>(๑) พื้นที่เสี่ยงภัยต่ำ ๒๖.๗๕ บาทต่อไร่ (๒) พื้นที่เสี่ยงภัย ปานกลาง ๕๒.๔๓ บาทต่อไร่ (๓) พื้นที่เสี่ยงภัยสูง ๑๐๙.๑๔ บาทต่อไร่</p>
<p>เกษตรกรจ่ายเองทั้งหมด</p>			
<p>หมายเหตุ : พื้นที่เสี่ยงภัยต่ำ (พื้นที่สีเขียว) จำนวน ๕๙๔ อำเภอ พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) จำนวน ๑๘๒ อำเภอ พื้นที่เสี่ยงภัยสูง (พื้นที่สีแดง) จำนวน ๑๕๒ อำเภอ</p>			
<p>๓. ระยะเวลาการ จำหน่ายกรมธรรม์</p>	<p>กำหนดวันเริ่มจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความ เห็นชอบโครงการฯ และกำหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ตามภาค โดยแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน ๑๓ จังหวัด) กำหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ ไม่เกินวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ • กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จำนวน ๗ จังหวัด) กำหนดวัน สิ้นสุด การขายกรมธรรม์ ไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ • กลุ่มที่ ๓ ภาคตะวันตก กำหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ • กลุ่มที่ ๔ ภาคใต้ กำหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 		

๔. วงเงิน ความคุ้มครอง	พื้นที่	ภัยธรรมชาติ ๗ ภัย (น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยช้างป่า)	ภัยศัตรูพืชหรือ โรคระบาด
	Tier ๑	๑,๒๖๐ บาทต่อไร่	๖๓๐ บาทต่อไร่
	Tier ๒	๒๔๐ บาทต่อไร่	๑๒๐ บาทต่อไร่
	รวม	ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อไร่	๗๕๐ บาทต่อไร่
๕. ภาระ งบประมาณ (เงินอุดหนุนค่าเบี้ย ประกันภัย)	<ul style="list-style-type: none"> ● ภายในวงเงิน ๒,๙๑๐.๓๙ ล้านบาท (พื้นที่เป้าหมาย ๔๔.๗ ล้านไร่) โดยแบ่งเป็น <ol style="list-style-type: none"> ๑) ใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการฯ ในปีการผลิต ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๖.๖๑ ล้านบาท ๒) ให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล จำนวน ๒,๘๐๓.๗๘ ล้านบาท และให้ ธ.ก.ส. เบิกเงินชดเชยตามจำนวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑๒ เดือน ธ.ก.ส. บวกร้อยละ ๑ ในปีงบประมาณถัดไป 		
๖. การพิจารณา ค่าสินไหมทดแทน	<ul style="list-style-type: none"> ● จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และจ่ายเพิ่มเติมกรณีที่เสียหายจริงแต่ไม่อยู่ในเขตประกาศภัยตามที่ราชการกำหนด โดยการดำเนินการของสมาคมประกันฯ ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 		
๗. วันเริ่ม ความคุ้มครอง	<p>(๑) กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อทั้งหมดในการเพาะปลูกในส่วนที่ ๑ (Tier ๑) และเกษตรกรทั่วไปซึ่งอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกที่มีความเสี่ยงภัยต่ำ (พื้นที่สีเขียว) กำหนดวันเริ่มความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หากเกษตรกรดังกล่าวประสงค์จะเอาประกันภัยเพิ่มเติมในส่วนที่ ๒ (Tier ๒) จะกำหนดวันเริ่มต้นความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย</p> <p>(๒) กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบางส่วน และมีความประสงค์จะเอาประกันภัยเพิ่มเติม กำหนดวันเริ่มต้นความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย</p> <p>(๓) กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อซึ่งอยู่ในพื้นที่ความเสี่ยงภัยปานกลางและสูง (พื้นที่สีเหลืองและพื้นที่สีแดง) โดยภาครัฐรับภาระอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วน และเกษตรกรรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยเอง ทั้งในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ (Tier ๑ และ Tier ๒) กำหนดวันเริ่มต้นความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย</p>		

* อัตราส่วนระหว่างความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วกับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

๓. เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอ ดังนี้

๑. เห็นชอบผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.

๒. ให้สำนักงานงบประมานนำข้อเสนอตามข้อ ๑ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นให้สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรค ๒ และดำเนินการตามข้อ ๔

๓. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณของหน่วยงาน

สาระสำคัญของเรื่อง

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยตามปฏิทินฯ กำหนดให้สำนักงานงบประมานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานงบประมานขอเรียน ดังนี้

๑. หน่วยรับงบประมาณ ได้ส่งรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล ให้สำนักงานงบประมาน จำนวน ๘๔,๘๑๔.๓๘๕๖ ล้านบาท สำนักงานงบประมานได้พิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยงบประมาณและรายการที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ประกอบด้วย

๑) รายจ่ายประจำในทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน หรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา การฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ การดำเนินกิจกรรม (Event) ๒) รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่าย อาทิ รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และ/หรือไม่สามารถลงนามได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รายการที่สามารถชะลอการดำเนินการโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๓) งบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ หรือมีเงินรายได้เพียงพอของหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐและทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ สำนักงานงบประมานได้ตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการดำเนินงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับจากหน่วยรับงบประมาณ และสถานะการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณสุขภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่คำนึงถึงการสร้างงานและรายได้ในระดับพื้นที่ ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่าง ๆ ที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

๒. สรุปผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. จำนวน ๑๐๐,๓๘๕ ล้านบาท จำแนก ดังนี้

๒.๑ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) จำนวน ๔๖,๙๒๓.๙๑๑๘ ล้านบาท โดยกรณีหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การอัยการ องค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐและทุนหมุนเวียน สำนักงบประมาณได้พิจารณานำงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ในจำนวนเท่ากับข้อเสนอของหน่วยงานดังกล่าว

ตารางที่ ๑ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ (Function) ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณ		
	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
รวมทั้งสิ้น	๑๒,๕๒๑.๙๙๗๔	๓๔,๔๐๑.๙๑๔๔	๔๖,๙๒๓.๙๑๑๘
๑. สำนักนายกรัฐมนตรี	๙๖๙.๗๙๖๕	๑๗๙.๑๖๔๖	๑,๑๔๘.๙๖๑๑
๒. กระทรวงกลาโหม	๒,๗๙๒.๔๖๒๒	๑๔,๙๖๘.๔๒๘๘	๑๗,๗๖๐.๘๙๑๐
๓. กระทรวงการคลัง	๑๗๙.๖๔๐๓	๕๙๘.๕๘๖๔	๗๗๘.๒๒๖๗
๔. กระทรวงการต่างประเทศ	๒๔.๙๘๙๙	๓๗.๗๕๐๗	๖๒.๗๔๐๖
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	๑๑๕.๕๙๖๒	๗๗.๓๘๕๘	๑๙๒.๙๘๒๐
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๔๒๙.๙๗๒๕	๑๖๖.๒๔๐๔	๕๙๖.๒๑๒๙
๗. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๗๕๑.๙๐๖๓	๑,๐๒๗.๐๙๑๗	๑,๗๗๘.๙๙๘๐
๘. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๗๕๕.๔๐๑๘	๔๐๙.๔๑๔๐	๑,๑๖๔.๘๑๕๘
๙. กระทรวงคมนาคม	๑๕๙.๒๙๒๒	๓,๒๙๔.๒๙๒๒	๓,๔๕๓.๕๘๔๔
๑๐. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๕๑๗.๗๑๖๐	๑๕๐.๙๓๓๖	๖๖๘.๖๔๙๖
๑๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐๓.๒๖๐๒	๓๘๐.๖๖๙๔	๕๘๓.๙๒๙๖
๑๒. กระทรวงพลังงาน	๘.๓๘๐๔	๒๙.๓๘๒๘	๓๗.๗๖๓๒
๑๓. กระทรวงพาณิชย์	๒๒๕.๕๑๔๕	๖๖.๓๓๓๒	๒๙๑.๘๔๗๗
๑๔. กระทรวงมหาดไทย	๑๖๕.๙๙๐๖	๔,๗๕๘.๒๖๐๓	๔,๙๒๔.๒๕๐๙
๑๕. กระทรวงยุติธรรม	๑๐๘.๗๒๖๖	๒๘๖.๓๐๓๖	๓๙๕.๐๓๐๒
๑๖. กระทรวงแรงงาน	๑๗.๐๘๗๕	๑๔.๘๖๕๘	๓๑.๙๕๓๓
๑๗. กระทรวงวัฒนธรรม	๑๕๖.๓๗๕๔	๕๐.๔๘๗๕	๒๐๖.๘๖๒๙
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ	๑,๖๒๐.๒๙๓๔	๓,๑๗๒.๑๙๓๑	๔,๗๙๒.๔๘๖๕
๑๙. กระทรวงสาธารณสุข	๑๐๘.๙๖๑๙	๘๒๙.๕๑๙๖	๙๓๘.๔๘๑๕
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม	๗๘.๘๓๘๗	๖๑.๑๔๑๖	๑๓๙.๙๘๐๓
๒๑. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การ ควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี	๒๑๐.๑๔๕๙	๕๗๓.๘๖๖๖	๗๘๔.๐๑๒๕
๒๒. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด	๑,๗๖๐.๓๘๐๓	๗๗๖.๘๐๔๓	๒,๕๓๗.๑๘๔๖

หน่วยรับงบประมาณ	งบประมาณ		
	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
๒๓. รัฐวิสาหกิจ	๗๔๕.๗๖๖๔	๒๑๘.๔๘๗๗	๙๖๔.๒๕๔๑
๒๔. หน่วยงานของรัฐสภา	๓๒๔.๑๘๔๔	๑๐๘.๑๖๗๓	๔๓๒.๓๕๑๗
๒๕. หน่วยงานของศาล	๑๘.๘๗๒๓	๓๐.๐๙๕๒	๔๘.๙๖๖๕
๒๖. หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ	๖๐.๙๖๓๙	๙๔.๙๘๔๑	๑๕๕.๙๔๘๐
๒๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓.๓๐๐๐	๑,๙๓๙.๕๓๓๑	๑,๙๔๒.๘๓๓๑
๒๘. หน่วยงานอื่นของรัฐ	๘.๒๐๑๑	๔.๐๘๒๐	๑๒.๒๘๓๑
๒๙. สภากาชาดไทย	-	๙๗.๔๕๐๐	๙๗.๔๕๐๐

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) จำนวน ๑๔,๒๓๖.๘๐๑๑ ล้านบาท
ตารางที่ ๒ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) ที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอน

งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.

หน่วย : ล้านบาท

แผนงานบูรณาการ	งบประมาณ		
	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
รวมทั้งสิ้น	๒,๕๔๔.๕๕๐๕	๑๑,๖๙๒.๒๕๐๖	๑๔,๒๓๖.๘๐๑๑
๑. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	๕๕๕.๙๖๔๑	๑๖๙.๑๘๐๔	๗๒๕.๑๔๔๕
๒. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	๘๙.๘๔๔๘	๑,๑๒๐.๓๖๗๙	๑,๒๑๐.๒๑๒๗
๓. แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	๑๕.๐๙๘๐	-	๑๕.๐๙๘๐
๔. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๒๔.๔๔๕๕	-	๑๒๔.๔๔๕๕
๕. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	๑๓.๕๖๐๓	๑๓๔.๓๓๗๕	๑๔๗.๘๙๗๘
๖. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๔๘.๒๕๓๐	๒,๑๑๓.๖๑๕๙	๒,๑๖๑.๘๖๘๙
๗. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	๔๐๖.๔๓๕๐	-	๔๐๖.๔๓๕๐
๘. แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	๑๗๕.๔๐๘๙	-	๑๗๕.๔๐๘๙
๙. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	๑๙.๙๔๔๑	๖,๓๒๒.๔๘๐๙	๖,๓๔๒.๔๒๕๐
๑๐. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	๓๑.๙๘๕๔	๐.๓๗๒๕	๓๒.๓๕๗๙

๑๑	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	๕.๐๐๒๔	๔๗๘.๗๓๐๗	๔๘๓.๗๓๓๑
๑๒	แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	๒๔๘.๓๘๔๐	๑,๑๔๗.๔๗๘๕	๑,๓๙๕.๘๖๒๕
๑๓	แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	๕๐๘.๐๒๖๐	๓๑.๕๑๖๙	๕๓๙.๕๕๒๙
๑๔	แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	๓๑.๘๗๑๐	๒๙.๑๖๘๗	๖๑.๑๓๙๗
๑๕	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	๒๗๑.๒๒๘๐	๑๔๕.๐๐๐๗	๔๑๖.๒๒๘๗

๒.๓ งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน จำนวน ๒,๖๒๒.๐๕๔๒ ล้านบาท เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งจำนวน สำนักงบประมาณได้พิจารณาจ้างงบประมาณมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ในจำนวนเท่ากับข้อเสนอของทุนหมุนเวียน

ตารางที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียนที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.

หน่วย : ล้านบาท	
ทุนหมุนเวียน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๒,๖๒๒.๐๕๔๒
ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	๒๐๕.๗๒๖๗
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	๒๐๐.๕๔๓๐
กองทุนยุติธรรม	๕.๑๘๓๗
ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล	๒,๔๑๖.๓๒๗๕
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
สำหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	๑.๓๒๗๕
กรมกิจการเด็กและเยาวชน สำหรับกองทุนคุ้มครองเด็ก	๔.๕๐๐๐
กรมกิจการผู้สูงอายุ สำหรับกองทุนผู้สูงอายุ	๑๐.๕๐๐๐
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒,๔๐๐.๐๐๐๐

๒.๔ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ จำนวน ๓๖,๖๑๒.๒๓๒๙ ล้านบาท ประกอบด้วย รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน ๓๕,๖๙๓.๐๖๒๙ ล้านบาท และรายจ่ายชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน ๙๑๙.๑๗๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งจำนวน

๒.๕ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ที่นำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. และงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากการโอนและนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ดังกล่าวข้างต้น มีผลต่อสัดส่วนงบประมาณรายจ่าย

เพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลรับภาระต้องประมาณรายจ่ายประจำปี และ สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องประมาณรายจ่ายประจำปี อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวยังอยู่ในกรอบสัดส่วนตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่างๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๖ งบประมาณรายจ่ายที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. จำนวน ๑๐๐,๓๙๕ ล้านบาท นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น

๓. กรณีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. มีผลให้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดแผนงาน ผลผลิตหรือโครงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

๔. กรณีงบประมาณรายจ่ายตามข้อเสนอวงเงินของหน่วยรับงบประมาณที่นำมาพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. เป็นงบประมาณรายจ่ายที่สำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรไปยังหน่วยรับงบประมาณแล้วแต่หน่วยรับงบประมาณยังมีได้เบิกจ่ายเงินจากคลัง และงบประมาณรายจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือเป็นรายได้ ของหน่วยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ องค์กรการมหาชน หน่วยงานของรัฐ หุนหมุนเวียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยรับงบประมาณได้เบิกจ่ายเงินจากคลังแล้วทั้งจำนวนและบางส่วน เพื่อให้การจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณามอบหมายให้สำนักงบประมาณประสานหน่วยรับงบประมาณดำเนินการนำเงินจัดสรรที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๒ มาส่งคืนในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMS) ที่หน่วยรับงบประมาณส่วนกลาง โดยสำนักงบประมาณจะประสานกรมบัญชีกลางในการดำเนินการลดยอดเงินจัดสรร ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อประมวลข้อมูลการจัดสรรคืนและนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ต่อไป

เรื่องที่น่าสนใจทั่วไป

๑. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงพลังงาน (พ.น.) เสนอ โดยให้ พ.น. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และกฎหมายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาแหล่งเงินให้รอบคอบ

สาระสำคัญของมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม มีดังนี้

๑. สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน (ประเภทที่ ๑.๑ หรือ ๑.๑.๑) ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นเวลา ๓ เดือน ในรอบการใช้ไฟฟ้าเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓ หากใช้ไฟฟ้าเกิน ๑๕๐ หน่วยภายใน ๓ เดือนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดอยู่ในประเภทที่ ๑.๒ หรือ ๑.๑.๒

๒. สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน ๑๕๐ หน่วยต่อเดือน (ประเภทที่ ๑.๒ - ๑.๓ หรือประเภทที่ ๑.๑.๒-๑.๑.๓) ให้จ่ายค่าไฟฟ้ารายเดือนสำหรับรอบการใช้ไฟฟ้าเดือน มีนาคม ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นฐานในการอ้างอิง ดังนี้

๒.๑ หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ให้จ่ายค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น ๆ

๒.๒ หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แต่ไม่ถึง ๘๐๐ หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒.๓ หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมากกว่า ๘๐๐ หน่วย แต่ไม่ถึง ๓,๐๐๐ หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บวกด้วยค่าไฟฟ้าสำหรับหน่วยที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าไฟฟ้าจริง

๒.๔ หากการใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และมากกว่า ๓,๐๐๐ หน่วย ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ บวกด้วยค่าไฟฟ้าสำหรับหน่วยที่มากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในอัตราร้อยละ ๗๐ ของค่าไฟฟ้าจริง

ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ของ พ.น. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของภาคครัวเรือน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจในหลายส่วน โดยคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากย้ายถิ่นฐานกลับไปยังภูมิลำเนา รวมถึงการทำงานภายในที่พักอาศัย (Work From Home) ทำให้การใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น โดยการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย จำนวนประมาณ ๒๒ ล้านราย เป็นวงเงินประมาณ ๒๓,๖๖๘ ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
